

KWM – เข้าใจเกม เข้าใจกราฟ(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จริงๆ ก็กล่าวมาบ่อย กล่าวมาแยะไม่ใช่บ่อยๆ เลยเหมือนกัน ไม่ว่าจะเรื่อง

การอ่านบทวิเคราะห์ที่มาจากแต่ละค่าย หรือมาจากที่แต่ละเพจ หรือจะจากไหนๆ ก็ตาม... บางครั้ง ที่อ่าน หรือที่ตามๆ ดูกัน มันอาจจะไม่ใช่แนวหรือไม่ใช่สไตล์ของท่านเลยก็ได้ การจะตาม การเล่นเล่น การจะซื้อ ท่านจะต้องเข้าใจในเบื้องต้นด้วยว่า บทวิเคราะห์นั้น หรือนักวิเคราะห์ หรือคนที่เขียน เขาออกแนวไหน หรือ สไตล์การเขียนแบบไหน... แล้วยังอย่าง ก็ควรจะอ่านถึงวิธีหรือเกมการเล่น หรือเอาง่ายๆ ควรอ่านทำความเข้าใจให้ต้องแท้ แล้วท่านจะรู้ว่า ท่านควรทำตัวอย่างไร จะหนึ่งหนึ่ง หรือซึ่งตาม หรือจะแบบไหน รูปแบบ จะบอกอยู่ในตัว ซึ่งท่านต้องรู้... หลักใหญ่ๆ ก็จะมีแนว VI. และก็แนว VI. VI. (อันนี้คือ แบบ เล่น ไวๆ ไล่ละ) การจะซื้อราคาต่ำๆ ก็อีกแนวหนึ่ง การจะไล่ซื้อราคาสูงๆ ก็สำหรับคนอีกแนวหนึ่ง แต่ละคนรับความเสี่ยง หรือรักการเก็งกำไร รักการลงทุนที่ต่างกัน... แล้วยังต้องเข้าใจไว้เลยแหละครับว่า หุ่น ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนั้น ราคามันย่อมมีขึ้นมีลง หุ่นดีๆ ลงลึกๆ หุ่นเก่าๆ ขึ้นแรงๆ ก็เห็นๆ กันอยู่บ่อยครั้งในตลาด คงไม่ต้องกล่าว ให้มากไปกว่านี้อีกแล้วกระมัง (แต่เชื่อเลย อีกสามสี่เดือน ก็ได้กล่าวอีก)... หากท่านยังไม่เข้าใจเกมอะไร หรือ ยังไม่เข้าใจเรื่องของการเก็งกำไรในแต่ละแบบนั้น เหนือเมฆก็เคยกล่าวอีกบ่อยๆ ว่า ท่านต้องศึกษา และทำความเข้าใจ และไม่ใช่เฉพาะเรื่องหุ่นอย่างเดียวเท่านั้น เรื่องของ นิสัยการลงทุนของท่านเองด้วยนะ เงินของท่าน การตัดสินใจของท่าน ใครก็บังคับท่านไม่ได้... และก็ไม่มีใครที่รู้จริงในตลาดหุ้น ด้วยนะครับ

ดูตามเกม... ถ้าจะไม่ขึ้น หรือจะลงแบบจวบจวนเลยนั้น ก็กล่าวในเรื่องการดูกราฟบ่อยๆ ว่า

ทางนี้ของเรา หรือความเสี่ยงของเรา รับได้ไหม แต่ถ้าขึ้น ก็ลองๆ ปล่อยให้กำไรวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ บ้าง

แนวรับ : ... 1.25-1.22 หรือ **ไม่ต่ำกว่า 1.20 ก็ยังดูดี**

เป้าหมาย : ... 1.40-1.50 หรือ **อาจจะไปไกลได้ 1.80**

Price Chart...(KWM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KWM... แคะหุ้น ก็เป็นหุ้นเก็งกำไรแล้ว การจะซื้อตรงนี้ ก็รู้ๆ กันอยู่ ราคาขึ้นมาก่อนหน้าแล้ว แต่จากระดับ 1.25 หลุด 1.20 นั้น เราเสี่ยงแค่ 5-6 ช่องเท่านั้น แต่การขึ้น เราหวังไหลๆ ได้มากกว่า 5-6 ช่องกันอยู่แล้ว ถ้าหากว่ามันจะเป็นรูปแบบ ตัว U ล่ะ ก็ราคา 1.8+/- เลยนะ หรือ ถ้าสัญญาณของ MA ยังไม่มี แนวโน้มในเชิงลบ ก็ลองๆ ปล่อยให้ Let Profit Run บ้าง อย่าเอาแต่ Stop Profit แต่ Let Loss Run เหมือนเดิมๆ นี่คือการอ่านกราฟเพื่อเก็งกำไร แล้วเครื่องมือเก็งกำไรที่เห็นในกราฟ นั้นๆ ก็ต่างกับกับเครื่องมือที่จะลงทุนนะ บางครั้ง Overbought ให้ตาย ยิ่งไงก็ไม่ลง หรือตรงข้าม Oversold ขนาดไหน รอเป็นชาติ กว่า会上ขึ้นเหมือนกัน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้ลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน